

Kế hoạch phải thực tế, cụ thể, sát với hoàn cảnh, hợp với khả năng của từng đơn vị, được đóng đảo anh chị em công nhân, cán bộ tham gia xây dựng.

Kinh nghiệm trong thời kỳ kháng chiến, các cơ quan, bộ đội chăn nuôi gia súc và trồng rau tự túc, đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện đời sống. Ngày nay, trong hoàn cảnh hòa bình, chúng ta chăn nuôi, trồng rau, đồng thời trồng cây ăn quả, trồng cây lấy gỗ trong điều kiện dễ dàng hơn, có thể tiến hành với quy mô rộng lớn hơn.

Các xí nghiệp, công trường, các cơ quan, bệnh viện, trường học cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và lợi ích của công tác này để xây dựng kế hoạch và động viên cán bộ, công nhân bắt tay ngay vào việc thực hiện kế hoạch, gây thành phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị mình.

Ủy ban Hành chính các cấp có trách nhiệm lãnh đạo các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bộ đội v.v... trong địa phương mình thực hiện tốt chủ trương này. Đồng thời các Ủy ban Hành chính dựa vào các Hợp tác xã lãnh đạo các xã xung quanh có kế hoạch sản xuất cụ thể nhằm giải quyết tại chỗ số thực phẩm cần thiết nhất là cho các nơi tập trung đông người.

Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 1959

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHẠM HÙNG

QUYẾT ĐỊNH số 370-TTg ngày 12-10-1959 về trách nhiệm của các Bộ và Ủy ban Hành chính địa phương đối với việc xây dựng nhà máy liên hợp gang thép Thái nguyên.

Căn cứ tinh chất quan trọng của công trường xây dựng nhà máy liên hợp gang thép Thái nguyên, ngày 29 tháng 9 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập hội nghị các Bộ và Ủy ban Hành chính Khu tự trị Việt bắc, Ủy ban Hành chính tỉnh Thái nguyên để giao trách nhiệm cho các Bộ và chính quyền địa phương đối với công trường xây dựng, nhằm đẩy mạnh việc chuẩn bị và thi công, đảm bảo hoàn thành tốt công trình to lớn này. Bản phụ lục kèm theo quyết định này là nghị quyết của cuộc hội nghị nói trên cần được các Bộ và chính quyền địa phương chấp hành đầy đủ⁽¹⁾.

Trong khi phối hợp giữa các Bộ và địa phương để đẩy mạnh công việc xây dựng nhà máy gang

thép, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mấy vấn đề dưới đây:

1. Vì nhà máy liên hợp gang thép Thái nguyên có tầm quan trọng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, và việc xây dựng nhà máy đó gặp rất nhiều khó khăn phức tạp nên các Bộ và chính quyền địa phương cần coi đó là một công trình trọng điểm số một trong toàn bộ công tác xây dựng cơ bản của ta hiện nay. Các Bộ và chính quyền địa phương cần tổ chức sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công nghiệp để việc xây dựng công trình đó được thuận lợi nhanh chóng và đạt kết quả tốt.

2. Bộ Công nghiệp và Ban chỉ huy công trường xây dựng cần căn cứ tình hình thực tế có kế hoạch cụ thể trong việc chuẩn bị và thi công. Các Bộ và chính quyền địa phương cần có kế hoạch cụ thể để phối hợp ăn khớp với kế hoạch xây dựng của công trường. Nếu không chú ý đặt kế hoạch cho sát và ăn khớp giữa các Bộ thì sẽ gây ra rất nhiều lãng phí.

3. Bộ Công nghiệp và Ban chỉ huy công trường cần coi trọng công tác tư tưởng và chính trị, cũng như công tác tổ chức tại công trường. Trong việc lãnh đạo cần chú ý thực hiện sự chỉ đạo thống nhất và tập trung.

4. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Công nghiệp cần căn cứ yêu cầu và khả năng thực tế mà quy định thời gian cho kế hoạch chuẩn bị, thi công và hoàn thành công trình xây dựng này. Trong khi quy định thời gian kế hoạch vừa phải chú ý khẩn trương, tích cực, lại vừa phải chắc chắn thận trọng, đảm bảo thực hiện tốt.

5. Trong bản quy định trách nhiệm các Bộ và địa phương đối với công trường mới nêu lên những nhiệm vụ chung và chủ yếu. Bộ Công nghiệp và các Bộ cần thảo luận các vấn đề cụ thể để việc thực hiện được thống nhất.

6. Văn phòng Kinh tế tài chính Thủ tướng phủ và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm đặc biệt chú ý theo dõi tình hình xây dựng nhà máy gang thép và giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc lãnh đạo sự phối hợp các Bộ theo như tinh thần quyết định này.

Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 1959

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHẠM HÙNG

(1) Không in bản phụ lục.